



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖. ตามประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๖๐๐๑	นางสาว เอิบบุญย์ ยิ้มรอด	
๖๖๐๐๓	นางสาว พินประไพ จิตรจำนงค์	
๖๖๐๐๖	นางสาว สุวิมล วานิชติลกรัตน์	

หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ที่มีความพิการประเภท ๒ (ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) โปรดนำล่ามภาษามือมาในวันเข้ารับการประเมินฯ ด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ ๒	หมายเหตุ
๑) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การส่งมอบความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมมือร่วมใจ ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์	วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๒๙ ชั้น ๑ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์	หากผู้เข้ารับการประเมินไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://office.cpd.go.th/personnel/>  
หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร